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ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเดียว 

สมัยสำมัญ  สมัยที่  3 คร้ังที่  2/2558 
เม่ือวันที่  14  เดือนสิงหำคม พ.ศ.   2558 

ณ   ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเสำเดียวอ ำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
………………………………………………….. 

ผู้มำประชุม 

1 นายค าสิงห์  กุนแก้ว ประธานสภา  อบต.  หมู่ท่ี 12  

2 นายอ้ม  ทองพา รองประธานสภา  อบต.  หมู่ท่ี 5  
3 นางสาวสุภาภรณ์  ชวดสูงเนิน สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  1  

4 นายจ ารัส  ปักกาเวสา สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  2  

5 นายอรรถพล  จอกนาค สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  2   
6 นายบุญมา    สุดมี สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  3  
7 นายสุรเดช  วันดึก สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  4  
8 นายบุญสงค์  นากอก สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  4  
9 นายสุพรรณ  วิจารย์ สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  5  
10 นายปรีชา    ชนะพรม สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  6  
11 นายกองพันธ์    เทือกเถาว์ สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  6  
12 นายทองพูน  ผเดิม สมาชิกสภา  อบตหมู่ท่ี  7  
13 นายสมัย    ไชยรินทร์ สมาชิกสภา  อบตหมู่ท่ี  7  
14 นางดาวเรือง    โสมค าพา สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  8  
15 นายทองรัน    ปฏิพันโด สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  9  
16 นางสาวพรม    หนองเหล็ก สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  9  
17 นายสงวน  หนองเหล็ก สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  10  
18 นายไสว    ทองภูบาล สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  10  
19 นางสุพินทอง  สมบูรณ์ สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  11  
20 นายถนอม   สมมั่น สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  11  
21 นายทวีศักดิ์  เพิ่มไธสง สมาชิกสภา  อบตหมู่ท่ี  12  
22 นายสนิท  มานะพิมพ์ สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  13  
23 นายศิริชัย  มูลจันทร์ สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  13  
24 นายค าพันธ์    ค าแก้ว สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  14  
25 นายหนูแดง    ฉลาด สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  14  
26 นายธงชัย     พิมไธสง สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  15  
27 นายสมบัติ    ตาชูชาติ สมาชิกสภา  อบต.หมู่ท่ี  15  
 นางสาวมารศรี  เค้าไธสง เลขานุการสภา  อบต.  
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ผู้ไม่มำประชุม 
1 นางศศิธร  ดีพันธ์ สมาชิก อบต.  หมู่ท่ี  1     ลาประชุม 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

1 นายสงวน    เรืองศักดิ์ นายก  อบต. 
2 นายทองเย็น    พลแก้ว รองนายก  อบต. 
3 นางล าใย    ภาษี รองนายก  อบต. 
4 นายสมสมัย    วรวิเศษ เลขานุการนายก  อบต. 
5 นายสมชาติ   ช่างค า ผู้อ านวยการกองช่าง 
6 นางวิรัตนา    ชุนทรภัทร์โภคิน ผู้อ านวยการกองคลัง 
7 นายนพรัตน์    ตอลบรัมย์ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม 
8 นางสาวดวงใจ    ยืนยงชาติ หัวหน้าส านักปลัด 
9 นางสาวจรรยาพร  วิวัฒน์บวกุล นักวิชาการศึกษา 
10 นายเวทางค์  วรรณปะโก หัวหน้าส่วนสาธารณสุข 
11 นายแสวง    สุขวิเศษ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
12 นางสาววรรภา    ธาตุดี บุคลากร 
13 นางสาวศรีประไพ   เปล่ียวกระ

โทก 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

14 นายบุญสงค์  จันทร์หอม เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
15 นางกาญจนา  บุญเจริญชัย นักวิชาการเงินและบัญชี 
16 น.ส.สุรีย์  ซุยรัมย์ นักวิชาการคลัง 
17 นายสุขชัย  ใจคง นายช่างโยธา 
18 นายศักดิ์ชัย    ค าโส นายช่างเขียนแบบ 
19 นางสาวอมรรัตน์  มหาดพรม เจ้าพนักงานธุรการ 
20 นายสุขชัย    ใจคง นายช่างโยธา 
21 นางนิภาพร  ศรีวงษ ์ จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ 
22 นางสาวสุวรรณา   ปักกาเวสา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
23 นางสาวภัสราภรณ์    จันทร์ราช ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
24 นายสมพร  จ าเริญพูน คนสวน 
25 นายจีระพันธ์  วันดึก พนักงานขับรถยนต์ 
26 นายเมธา  จันโสภา คนงานท่ัวไป 
27 นายรัฐวุฒิ  คิดได้ คนงานท่ัวไป 
28 นายเกรียงศักดิ์  น ามะโก คนงานท่ัวไป 
29 ว่าท่ีร้อยตรีอรรณพ  เกตุไธสง คนงานท่ัวไป 
30 นายวุฒินนัท์  สมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี   2 
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31 นายอุไร  ศรีนวลจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  3 
32 นายทองใบ  กล้าพิมาย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี   4 
33 นายสุรพล  สังข์รัมย์                  ก านันต าบลเสาเดียว 
34 นายสุวัช  แก้วค าหอม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  9 
35 นายอานนท์  สุตตานา ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี   10 
36 นายบัวลอง  สมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  11 
37 นายหนูจันทร์  หัดสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 12 
38 นายสงวน  จันทะโยธี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  13 
39 นายทวี  เพียงเกตุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  14 
40 นายทองพูน  เรืองศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี   15 
41 นายบุญจิตร  หนูหล่า ผอ.รร.บ้านนายาวสามัคคี 
42 นายธีรพัฒน์  ภาษี ผอ.รร.วัดโนศรีคูณ 
43 น.ส.ปุณยนุช  ดวงศรี ผอ.รร.บ้านห้วยก้อม 

เร่ิมประชุมเวลำ09.00น 
เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นางสาวมารศรี  เค้าไธสง  เลขานุการสภาฯเชิญ นายค าสิงห์               

กุนแก้ว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   
เลขานุการสภาฯอ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เรื่องเรียกประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2558   ประจ าปี  พ.ศ. 2558  และเรียน
เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวำระที่  1 เร่ืองประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

นำยค ำสิงห์  กุนแก้ว -  1. เร่ือง  กำรส ำรวจควำมพร้อมในกำรจัดต้ังศูนย์บริกำรคนพิกำรทั่วไป 
(ประธานสภาฯ)  เนื่องด้วยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ได้เชิญ 

ประชุมจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม  2558  ณ โรงแรม
พนมพิมาน  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อให้ความรู้ แนวทางการจัดต้ัง
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  การจัดท าระเบียบข้อบังคับการจัดต้ังศูนย์ และการจัดท า
แผนให้บริการคนพิการในพื้นท่ีของศูนย์บริการคนพิการให้แก่ อปท. 
2.  เรื่อง  ประชำสัมพันธ์ก ำหนดกำรรับทุนกำรศึกษำ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดท าโครงการสานฝันการศึกษาเด็ก
เซาะกราวปีงบประมาณ 2557  และได้รับสมัครผู้สมัครรับทุนในระหว่างวันท่ี  1 
สิงหาคม  - 4 สิงหาคม  2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศรายช่ือ
ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ดังนี้ 
 1.  การศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน  3,669  คน 
 2.  การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 673  คน 



4 
 

โดยก าหนดรับทุนการศึกษา  ในวันศุกร์ท่ี  14  สิงหาคม 2558  และให้ลงทะเบียน
รายงานตัวระหว่างเวลา  13.30 น. – 14.30 น.  ณ สนามไอโมบาย สเตเดียม 
(อัฒจันทร์ w) โดยเตรียมเอกสารมาพร้อมดังนี้   
 1.  ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน  หรือค่าธรรมเนียมการศึกษา  หรือค่าบ ารุง
หรือค่าหน่วยกิตท่ีออกโดยสถาบันการศึกษา 
 2.  บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมถ่ายเอกสาร (รับรองส าเนา) จ านวน 1 
ฉบับ 
3.  เรื่อง  กำรถ่ำยโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4.  ขอควำมร่วมมือเสนอชื่อคนพิกำรเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นบุคคลพิกำรตัวอย่ำง 
ประจ ำปี  2558 
ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการ
คัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่างประจ าปี  2558  เพื่อประกาศเกียรติคุณในงานวัน
พิการ ครั้งท่ี 49  ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2558  

ท่ีประชุม            -  รับทราบ 

ระเบียบวำระที่  2 เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่แล้ว 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  อ่านรายงานการ 
(ประธานสภาฯ )  ประชุมครั้งท่ีแล้ว 
นางสาวมารศรี  เค้าไธสง - ส าหรับรายงานการประชุมครั้งนี้  ได้เรียนเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการ  
(เลขานุการสภา)            ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ครั้งท่ี 1/2558  เมื่อวันท่ี  

5สิงหาคม  2558 และได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  มีท่านใดจะแก้ไข   เพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีขอมติท่ีประชุม 
(ประธานสภาฯ ) 
ท่ีประชุม                 -  ไม่มี- 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  เมื่อไม่มีท่านใดแก้ไขเปล่ียนแปลง  ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
(ประธานสภาฯ) 
มติท่ีประชุม -  มีมติท่ีประชุมเห็นชอบ เป็นมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว สมัยสามัญ

สมัย ท่ี 3 ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 5  สิงหาคม  2558 

ระเบียบวำระที่  3 เร่ืองเสนอเพือ่ทรำบ 
3.1 เสนอพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เร่ือง งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 (วำระที่ 2) 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(ประธานสภาฯ)   งบประมาณ  พ.ศ. 2559 (วาระท่ี 2) 
นายสมบัติ  ตาชูชาติ     -  ขอบคุณครับ  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภา อบต. 
(ส.อบต.ม.15) เสาเดียว  ตามท่ีสภาอบต.เสาเดียว  ได้มีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปร 
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ประธานกรรมการ ญัตติเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2559  ในวาระ 
แปรญัตติ ท่ี 1  รับหลักการจากการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  เมื่อวันท่ี  6  สิงหาคม  

2558  มติท่ีประชุมได้คัดเลือกให้มีการเลือกประธานกรรมการแปรญัตติ  รอง
ประธานกรรมการ และเลขานุการกรรมการ แปรญัตติ  มติท่ีประชุม มีดังนี้ 

 1. นายสมบัติ  ตาชูชาติ  ส.อบต. หมู่ท่ี 15     ประธานกรรมการแปรญัตติ 
 2. นายไสว  ทองภูบาล    ส.อบต. หมู่ท่ี  10    รองประธานกรรมการ 
 3. นายกองพันธ์  เทือกเถาว์   ส.อบต. หมู่ท่ี 6       กรรมการแปรญัตติ 
 4. นายถนอม  สมมั่น    ส.อบต. หมู่ท่ี  11    กรรมการแปรญัตติ 
 5.  นางสาวสุภาภรณ์  ชวดสูงเนิน  ส.อบต.หมู่ท่ี 1       เลขานุการแปรญัตติ 
 ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ

ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ในระหว่างวันท่ี  6  สิงหาคม  2558  ไปจนถึงวันท่ี 8 
สิงหาคม  2558  ในระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น.  ซึ่งปรากฏว่าไม่มีสมาชิกท่าน
ใดยื่นเสนอขอแปรญัตติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 แต่
อย่างใด  และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาแปรญัตติแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2559  ในวันท่ี 9 สิงหาคม  2558  ไม่
มีการแก้ไขใดๆ ท้ังส้ิน และมีมติเห็นควรให้คงไว้ทุกรายการตามแผนงานตามร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  จึงเห็นควรเสนอ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวเพื่อขอมติเห็นชอบในวาระท่ี 2 ต่อไป 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  ขอเชิญท่ีประชุมลงมติรับรองร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
(ประธานสภาฯ) งบประมาณ พ.ศ. 2559 (วาระท่ี 2) 
มติท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ ในวาระท่ี 2 นั้นแปรญัตติเป็นเอกฉันท์ ผ่านวาระท่ี 2 เข้าสู่วาระท่ี 3 

3.2 เสนอพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 (วำระที่ 3) 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว  -  เมื่อท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ผ่านวาระท่ี 2 นั้นแปรญัตติ  ในวาระท่ี 3 นี้จึงไม่มี

การอภิปรายหรือแก้ไข 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  ท่านใด  เห็นควรอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2558 
(ประธานสภาฯ) กรุณายกมือขึ้น  
มติท่ีประชุม -  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ซึ่งในล าดับข้ันตอนต่อไป 
(ประธานสภาฯ) จะได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

เสนอนายอ าเภอหนองหงส์เพื่อพิจารณาอนุมัติและจะได้น ามาประกาศใช้เป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ต่อไป 

 3.3  เสนอกำรพิจำรณำโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
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นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวชี้แจง 
(ประธานสภาฯ) 
นายสงวน  เรืองศักดิ์ -  ด้วย อบต.เสาเดียว  ได้รับหนังสือร้องทุกข์จากชาวบ้าน  หมู่ท่ี  11  บ้านห้วยก้อม  

ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการใช้รถใช้ถนนเนื่องจากในห้วงท่ีฝนตกในสัปดาห์ท่ีผ่าน
มา  เนื่องจากน้ าท่วมขังท่ีอยู่อาศัยและถนนภายในหมู่บ้านสาเหตุท่ีอันเนื่องมาจาก
บริเวณดังกล่าวไม่มีการวางท่อระบายน้ า  พอฝนตกหนักน้ าระบายไม่ทันท าให้เกิดน้ า
ท่วมขังขึ้นและเป็นการแก้ไขน้ าท่วมชาวบ้านจึงได้ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสาเดียว  ได้จัดหางบประมาณด าเนินการดังกล่าวต่อไป  แต่เนื่องจากว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายรายการนี้ไว้  จ าเป็นท่ี
จะต้องโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายการอื่นๆ มาต้ังจ่ายรายการใหม่และมีอีก
รายการท่ีจ าเป็นต้องจัดหาไว้ใช้ส าหรับกักเก็บน้ า  ด้วยปัญหาน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค  น้ าส าหรับไว้บริการภาคประชาชนมีไม่เพียงพอ  จึงจ าเป็นท่ีจะต้องจัดหา
ครุภัณฑ์กักเก็บน้ าไว้เพื่อเก็บน้ าไว้เพื่อการอุปโภคและบริโภคดังมีรายการโอน
ดังต่อไปนี้ 

 โอนลด เนื่องจำกว่ำรำยกำรนี้ไม่ได้ด ำเนินกำรจึงขอโอนลด 
 โอนลด  กองคลัง  หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
 - ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่าย

อื่นๆ 
 -  ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ต้ังไว้  300,000  บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขอเพิ่มข้อมูลระวางท่ีดิน  ค่ารังวัด  ค่าจ้างลูกจ้างและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2550  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
ท่ัวไปงานบริหารงานคลัง  คงเหลือก่อนโอน 248,900  บาท  โอนครั้งนี้  82,600
บาท  คงเหลือหลังโอน  166,300 บาท 

  รวมโอนลดท้ังส้ิน 82,600 บาท 
 โอนเพิ่ม  เพื่อโอนต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่ 
 โอนต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่  ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รำยจ่ำยเพื่อ

กำรลงทุน  หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
 ค่ำครุภัณฑ์   

ประเภท  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน   
-  ถังเก็บน้ าต้ังไว้  37,600  บาท  เพื่อจัดซื้อถังเก็บน้ าขนาดความจุ  2,000  ลิตร  
จ านวน  4  ใบๆ ละ 9,400  บาท 
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
-  กล้องวงจรปิด ต้ังไว้  35,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น  ค่าจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด 
1  ชุด  พร้อมค่าติดต้ังประกอบด้วย 
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- เครื่องบันทึกระบบ  HD รองรับกล้องไม่น้อยกว่า 8 ตัว   จ านวน 1 เครื่อง 
-  หน่วยเก็บข้อมูลส าหรับงานกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ  ขนาดไม่น้อยกว่า  2 TB   
   จ านวน  1  เครื่อง 
-  กล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า  1  MP  จ านวน  8  ตัว 
-  สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง  ไม่น้อยกว่า  100  เมตร  จ านวน  1  ชุด 
-  เครื่องส ารองไฟ  ไม่น้อยกว่า  1000  VA  จ านวน  1  เครื่อง 
-  จอภาพแสดงผลกล้องวงจรปิด  ไม่น้อยกว่า  18  นิ้ว  จ านวน  1  เครื่อง  

 ค่ำทีดิ่นและสิ่งก่อสร้ำง 
 - โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  11  บ้านห้วยก้อม  ต้ังไว้  

10,000  บาท  เพื่อด าเนินการวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40  
เมตร  จ านวน  30  ท่อน  พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย  ตามแบบท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลก าหนด 

  รวมโอนเพิ่ม  80,600  บาท 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อข้องใจเชิญซักถามได้ 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม -  ไม่มี 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือซักถามใดๆ ผมขอมติท่ีประชุม  ว่าเห็นควรอนุมัติให้ 
(ประธานสภาฯ) โอนงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้หรือใหม่ 
มติท่ีประชุม -  มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2559 
ระเบียบวำระที่  4 ญัตติเร่ืองอื่นๆ 
นายค าสิงห์ กุนแก้ว -  ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)   
นายสงวน  เรืองศักดิ์ -  ขอขอบคุณทุกภาคส่วนท่ีร่วมกิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ ท่ีองค์การ 
(นายก อบต.) บริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ก าหนดจัดในวันท่ี  11  สิงหาคม  2558  ได้รับความ

ร่วมมือเป็นอย่างดี  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  500  กว่าคน  และขอรายงานผล
สืบเนื่องจากการเพิ่มการประชุมครั้งท่ีแล้วสมาชิก อบต. หมู่ท่ี 11,13  ได้แจ้งถึง
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทางของ อบจ. สายบ้านโนนศรีคูณ – 
ห้วยก้อม – เสาเดียว  จากการท่ีถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อไม่ได้รับความสะดวก  
ทางคณะผู้บริหารท้องถิ่นจึงได้แจ้งกองช่างด าเนินการส ารวจเส้นทางส่งภาพถ่ายและ
โครงการรายงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ให้มาซ่อมแซมเป็นการด่วนนั้น 
และเห็นว่า อบจ. ได้น าเสนอพิจารณางบประมาณระยะทาง 1,181  เมตร  
งบประมาณ 5,000,000  บาท  และสุดท้ายจังหวัดบุรีรัมย์ได้แจ้งลงงานโครงการขุด
ลอกคลองหนองหว้าแล้วและจะด าเนินการเร็วๆ นี้ 

นำยค ำสิงห์  กุนแก้ว -  เชิญ นำยสุรพล  สังข์รัมย์  ก ำนันต ำบลเสำเดียว 
(ประธำนสภำฯ) 
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 (ก ำนันต ำบลเสำเดียว) -  เรื่องแรกก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการประเมินผล 
ก านันยอดเย่ียมซึ่งรางวัลนี้เป็นของพี่น้องประชาชนชาวต าบลเสาเดียว  ซึ่งมีส่วนร่วม
ท าให้ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศของชาวต าบลเสาเดียว  
ขอขอบคุณครับ 
- เรื่องท่ีสอง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายเสรี สีหะไตร ฝากเรื่องหมู่บ้านศีล
ห้า ให้ทุกหมู่บ้านได้รายงานให้ครบถ้วน 

นายอานนท์  สุตตานา -  สอบถามความคืบหน้าเรื่องโครงการ  วางท่อ คสล.หมู่ท่ี  10   
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 10) 
นายสมชาติ  ช่างค า -  ขณะนี้ผู้รับจ้างได้มาท าสัญญาจ้างแล้ว  และจะเข้ามาด าเนินการเร็วๆนี้ 
(ผอ.กองช่าง)  
นางปุณยนุช  ดวงศรี -  แจ้งเรื่องงานมุทิตาจิต  ครุณครู  ธีระ        และขอขอบคุณนายก อบต. เสาเดียว 
(ผอ.รร.บ้านห้วยก้อม) ในการประสาน อบจ.บุรีรัมย์  ซ่อมแซมถนนสาย บ้านห้วยก้อม – เสาเดียว 
นางดาวเรือง  โสมค าพา -  สอบถามโครงการขุดลอกหนองท านบใหม่  หมู่ท่ี 8 
(ส.อบต.หมู่ท่ี 8)  
นายสมชาติ  ช่างค า -  ผู้รับจ้าง เป็นรายเดียวกันกับโครงการวางท่อ หมู่ท่ี 10  น่าจะด าเนินการพร้อมกัน 
(ผอ.กองช่าง) 
นายอรรถพล  จอกนาค -  แจ้งเรื่องการก าหนดจัดงานพิธีเฉลิมเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้าน
(ส.อบต.หมู่ท่ี 2)  ไทรงาม  หมู่ท่ี 2 ในวันท่ี  24  สิงหาคม  2558  ณ ศาลาปู่ไทรงาม  เวลา 08.00 น.  

ครับ  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานครั้งนี้ด้วยครับ 
นายบุญจิตร  หนูหล่า -  แจ้งก าหนดจัดงานมุฑิตาจิตบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเสาทองมีการจัดกิจกรรม 
(ผอ.รร.บ้านนจายาว) แสดงมุฑิตาจิต  ณ เกาะกง  จังหวัดตราด  จ านวน  2  วัน  กับ 1 คืน   

ในวันท่ี  10-12 กันยายน  2558  จึงขอให้ท่ีประชุมและท่านใดสนใจแจ้งรายซื่อเพื่อ
ผู้จัดจะได้ประสานงานให้ชัดเจน 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆ  เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)  
น.ส.มารศรี  เค้าไธสง -  ด้วยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน  (ศปภ)  แจ้งว่าปัจจุบันกระแสการ
(ปลัด อบต.)  ขับขี่จักยานเป็นทางเลือกหนึ่งของการเดินทางท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพลดปัญหาหาร 

จราจร  โดยมีผู้ใช้จักรยานในการสัญจรออกก าลังกายและสันทนาการเพิ่มขึ้นอย่าง
มากในช่วงท่ีผ่านมาสถานการณ์อุบัติเหตุเกี่ยวกับรถจักยานเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง
ต่อเนื่อง  ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
ภาพลักษณ์ของประเทศโดยรวม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการในพื้นท่ีดังนี้ 
1. ด้านคน  ให้พิจารณาสนับสนุนส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานและการใช้รถใช้ถนน
ร่วมกัน  เพื่อสร้างจิตส านึกความเอื้ออาทรในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน  ให้เกิด
วัฒนธรรมความปลอดภัยในวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ี  และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อ
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ปฏิบัติของผู้ขับขี่รถจักยานเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผ่านทุกช่องทาง
อย่างต่อเนื่อง 
2.  ด้านรถ  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้ใช้รถจักยานตรวจสภาพรถให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน  และมีการติดต้ังอุปกรณ์ความปลอดภัยให้พร้อม 
3.  ด้านถนน  ให้ก าหนดเส้นทางหรือช่องทางหรือพื้นท่ีเฉพาะท่ีมีความปลอดภัย
ส าหรับการขับขี่รถจักรยานเพื่อการสัญจรและสันทนาการในเขตพื้นท่ีๆรับผิดชอบ  
และให้ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพผิวจราจร  จุดเส่ียง  จุดอันตราย  ส่ิงกีดขวาง
ข้างทาง และไหล่ทางท่ีอยู่ในความรับผิดชอบเพื่อไม่ให้ เกิดอันตรายกับผู้ใช้
รถจักรยาน 
4.  ด้านสภาพแวดล้อม  ให้ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณข้องทางใน
พื้นท่ีๆรับผิดชอบและจัดให้มีป้ายสัญลักษณ์  ป้ายเครื่องหมายจราจร  และไฟฟ้าส่อง
สว่างให้เพียงพอ  เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนน 
-  สืบเนื่องจากนโยบายจังหวัดบุรีรัมย์ ทุกวันพุธให้มีการแต่งกายด้วยชุดกีฬา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวจึงได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการออกก าลัง
กายทุกวันพุธ ก าหนดหลังเลิกงานช่วงประมาณ 16.00 น.  จึงขอฝากประชาสัมพันธ์
ท่านใดสนใจให้มาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานครั้งนี้ 

นายค าสิงห์  กุนแก้ว -  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่อง อื่นๆ อีกเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม -  ไม่มี  - 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว    - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอื่นๆ    ผมขอปิดประชุม 
(ประธานสภาฯ) 
เลิกประชุมเวลำ 13.30 น.   
  

    (ลงช่ือ)       มารศรี     เค้าไธสง ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
               (นางสาวมารศรี   เค้าไธสง) 

   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   
 

     

    (ลงช่ือ)     ค าสิงห์  กุนแก้ว       ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
     (นายค าสิงห์  กุนแก้ว) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
 
                                         คณะกรรมกำรตรวจบันทึกกำรประชุมสภำท้องถ่ิน    
 
 

                                         (ลงช่ือ)    สุพรรณ์  วิจารย ์ ประธานกรรมการตรวจบันทึกฯ 
                                                    (นายสุพรรณ์  วิจารย์) 
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                                                   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  5 
 

                    (ลงช่ือ)    ไสว  ทองภูบาล  กรรมการตรวจบันทึกฯ 
              (นายไสว  ทองภูบาล) 
              สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  10 
 

(ลงช่ือ)    อรรถพล  จอกนาค กรรมการตรวจบันทึกฯ 
              (นายอรรถพล  จอกนาค) 
              สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี  2 
 
 


